

ม.หัวเฉียวทุ่มพันล. ขยายรุกรับน.ศ.จีน ขึ้นเบอร์1จีนศึกษา

“ม.หัวเฉียว” ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท ลงทุน 3 เฟสรวด ทั้งซื้อที่ดินเพิ่มอีก 30 ไร่ สร้างอาคารใหม่ คาดแล้วเสร็จใน 3 ปี พร้อมเร่งพัฒนาหลักสูตรเตรียมรองรับน.ศ.จีนเพิ่ม ย้ำเป้าหมายขึ้นเบอร์ 1 ผู้นำด้านจีนศึกษาในปี 2555

ผศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะพัฒนาและลงทุนขยายพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่ม โดยเตรียมงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ในการดำเนินการ ประกอบไปด้วย การซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 30 ไร่ การก่อสร้างอาคาร แบ่งออกเป็น 3 เฟส คาดว่า จะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายใน 2-3 ปี ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยมีพื้นที่รวมกว่า 150 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด

ทั้งนี้เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านจีนศึกษาและธุรกิจจีนในไทย ภายในปี 2555 โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมแผนในการเพิ่มศักยภาพรองรับ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งด้านภาษาจีน จีนศึกษา ธุรกิจจีน และ

การแพทย์แผนจีน พร้อมทั้งเสริมหลักสูตรและรายวิชาเลือกเสรี ด้านศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น วาดภาพจีน ศิลปะจีน เขียนพู่กันจีน มวยจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดตั้งสถาบันไทย-จีนศึกษา สถาบันธุรกิจไทย-จีนวิวัฒน์ และศูนย์แต่จีวิทยา เพื่อให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของจีน การขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวจีน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปีการศึกษาปีนี้ มหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดรับนักศึกษาโดยตรงจากประเทศจีน ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการประสานงาน จากเดิมที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน

“มฉก. ต้องการเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และชำนาญทักษะภาคปฏิบัติ มุ่งสร้างสรรคัมมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันเอกลักษณ์ด้านจีนศึกษา ในอนาคตจะมีการเปิดคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ศูนย์สอบวัดความสามารถด้านภาษาจีน และเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจีนกว่า 35 แห่ง”

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมีนักศึกษากว่า 9,000 คน เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงหลักสูตรนานาชาติรวม 13 คณะ 37 สาขาวิชา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเฉลี่ย 3,000 คนต่อปีการศึกษา และตั้งเป้าหมายที่จะมีนักศึกษา 12,000-15,000 คน ■